

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๑/ ๓๕๕๖๓



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนฯ

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับฟังความคิดเห็นฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ...) พ.ศ. จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ทราบถึงปัญหาสาเหตุของปัญหา และผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องจนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองหรือนักเรียน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป และกำหนดวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีการสำรวจความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย <https://law.go.th> หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน <https://opez.go.th> โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๑๕ วัน ดังนั้น จึงขอให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนชล ภาคสุวรรณ)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๙๒

“เรียนดี มีความสุข”



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนด
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อให้ทราบ
ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
จนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ด้วยวิธีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนด
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยสามารถ
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย <https://law.go.th> เว็บไซต์สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน <https://opec.go.th> หรือผ่านช่องทางคิวอาร์โค้ดท้ายประกาศนี้ได้
ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมนทล ภาคสุวรรณ)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คิวอาร์โค้ดสำหรับการแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.



http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NDQxOERHQV9MQVdfRIJPTIRFTkQ=